

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมและรายด้านของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส 2. เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อเสนอแนะของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วิธีการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษากำหนดศึกษาประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง และมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 590 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับสาเหตุปัญหา การมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency

Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมและรายด้านของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส

1.1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมและรายด้านของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตาม เพศ พบว่า เพศชาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ส่วนเพศหญิง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมและรายด้านของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม อายุ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า อายุ 18-30 ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อายุ 31-41 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อายุ 41-50 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อายุ 51-60 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อายุ 61 ปีขึ้นไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดด้านเดียว

1.5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมและรายด้านของประชาชน

บ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม สถานภาพ การสมรส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพ โสด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รองลงมา คือ ด้านการกรรรับรู้ว่าข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการเลือกตั้ง สถานภาพสมรสแล้วอยู่ด้วยกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ว่าข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สถานภาพสมรสแล้วแต่แยกกันอยู่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ว่าข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สถานภาพเป็นหม้าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากด้านเดียว คือ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ว่าข่าวสารทางการเมือง รองลงมา คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อเสนอแนะ ของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2.1 ด้านการเลือกตั้ง มีสาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชน ดังนี้ ขาดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เลือกตั้งบ่อยทำให้เกิดการเบื่อหน่ายทางการเมือง จะต้องออกทำงานหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ไม่ชอบผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหวังผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคต และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ควรมีการเลือกตั้งบ่อย ควรมีการขยายเวลาในการใช้สิทธิถึง 18.00 น. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประชาชน มีความจริงใจในการทำงานอย่างแท้จริง และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนควรที่จะมีความเสียสละในการทำงานไม่หวังผลประโยชน์

2.2 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ดังนี้ ขาดการรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ได้กำหนดบริเวณของการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครไม่ได้เข้าถึงประชาชน รายละเอียดในเอกสารไม่มีความชัดเจน ผู้สมัครขาดการรณรงค์หาเสียงที่ต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นเวลาเกิดเสียงรบกวน และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ควรมีการรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง ควรมีการกำหนดบริเวณติดป้ายประชาสัมพันธ์ ควรให้ผู้สมัครเข้าพบปะกับประชาชน เอกสารควรมีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย และควรมีการกำหนดเวลาในการประชาสัมพันธ์จะได้ไม่เกิดเสียงรบกวน

2.3 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน ดังนี้ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ชอบข่าวการเมืองมีแต่ทะเลาะกัน ไม่มีความสามัคคีกัน ทำงานหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารทางการเมือง ไม่มีงานดาวเทียมทำให้ไม่ได้ข่าวสารที่ทันสมัย และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจากมากได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อยากให้คนไทยสามัคคีกันจะได้ข่าวอย่างมีความสุข อยากให้การนำเสนอข่าวมีความเที่ยงตรง ควรที่จะเพิ่มข่าวทางโทรศัพท์ให้มากขึ้น อยากให้มีรายการที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเมืองทางโทรศัพท์เป็นการเฉพาะ และอยากให้รัฐบาลติดตามดาวเทียมประจำหมู่บ้านจะได้สามารถติดตามข่าวสารได้ครบถ้วน

อภิปรายผล

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ผลการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้าน ได้มีข้ออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1.1 ด้านการเลือกตั้ง กล่าวคือ ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นในหมู่บ้านในแต่ละครั้ง รวมถึงมีความเสียสละที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ อีกทั้งประชาชนบ้านหนองใหญ่มีความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้ความร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งภายในหมู่บ้าน ได้ออกไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้น เริ่มตั้งแต่ การช่วยเหลือสมัครหาเสียง การปราศรัยหาเสียงช่วยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จนกระทั่ง ได้ตัวแทนที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญ

1.3 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองทางผู้นำหมู่บ้าน การถกเถียงปัญหาทางการเมืองก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นทำให้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหมู่บ้านอยู่เสมอ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้คือเดือน และสถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1.3.1 จำแนกตามเพศ กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงต่างมีความสำคัญเหมือนกันในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองขึ้นในแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าเพศชายจะมีบทบาทในการทำงานภายในหมู่บ้านมากเป็นผู้ที่เสียสละ ทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองทำให้ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชายนั้นมีมากกว่าเพศหญิง ในส่วนของเพศหญิงจะเป็นผู้ที่ อยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรหลาน คา ยาย และยังคงช่วยในการแสดงความคิดเห็น ช่วยแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมทางการเมืองแต่ละครั้ง

1.3.2 จำแนกตามอายุ กล่าวคือ กลุ่มที่มีอายุ 18-30 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองเป็นอย่างดีมีความสนใจ มีกระตือรือร้น ในการที่จะพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเจริญ เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะทั้งทางกายและจิตใจอย่างแท้จริงในการที่จะช่วยเหลือสังคม ทำให้เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด กลุ่มอายุ 31-40 ปี เป็นกลุ่มที่จะต้องออกไปหารายได้มาใช้ใช้ภายในครอบครัวมีความเสียสละมีความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นอย่างมาก จึงทำให้ในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองลดลงบ้าง กลุ่มอายุ 41-50 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสียสละในการเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก มีความเสียสละในการทำงาน กลุ่มอายุ 51-60 ปี เป็นกลุ่มที่เริ่มที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวแทนหรือผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งก็มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองด้วยการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ได้รับมาจาก โรงเรียนมากระจายข้อมูลให้กับครอบครัว ได้รับทราบข่าวสารด้วย

1.3.3 จำแนกตามระดับการศึกษา กล่าวคือ กลุ่มระดับประถมศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับหรือสิทธิที่จะเกิดขึ้นทางการเมือง แต่โดยภาพรวมแล้วเมื่อได้รับการศึกษาสูงขึ้น ไม่ว่าจะในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่อยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นอย่างดี สามารถที่จะเป็นผู้ประสานงานการทำงาน ชักจูงประชาชนให้ออก ไปร่วมกิจกรรมอีกทางหนึ่ง ประชาชนเมื่อได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถที่จะให้ความร่วมมือกับสังคมในการที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ

1.3.4 จำแนกตามรายได้ กล่าวคือ ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาจะเป็นการค้าขาย และรับจ้าง เมื่อจำแนกเป็นออกแต่ละกลุ่มแล้วจะเห็นว่า

กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท จะเป็นกลุ่มที่รับภาระอย่างหนักมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีรายได้ในกลุ่มนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผู้ที่มีรายได้ที่อยู่ระหว่าง 3,000-5,000 บาท เป็นกลุ่มที่แบกรับภาระหาเลี้ยงครอบครัว ออกไปรับจ้าง ค้าขาย ส่วนกลุ่มที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเงินเท่าไรจะสามารถที่จะสละเวลามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอได้ ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองทุกครั้งเป็นอย่างดีและไม่ได้ค้นหารายได้เท่าไร

1.3.5 จำแนกตามสถานภาพการสมรส กล่าวคือ โดยภาพรวมแล้วเมื่อจำแนกตามสถานภาพการสมรสจะอยู่ในระดับปานกลาง ในกลุ่มของประชาชนที่เป็น โสดนั้นเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภาระความรับผิดชอบของครอบครัวทำให้ได้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี มีความเสียสละสามารถที่จะช่วยเหลือสังคม ได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อมีการสมรสก็จะต้องมีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการทำงาน รับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและก็ลดน้อยลงไป ส่วนกลุ่มที่เป็นหม้ายนั้น ไม่ได้มีใครคอยแนะนำหรือให้ความรู้ทำให้ขาดการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและยังต้องมีการในการเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวจึงส่งผลให้การเข้ามีส่วนร่วมลดลง

2. สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อเสนอแนะของประชาชน
บ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2.1 ด้านการเลือกตั้ง สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชน เป็นเพราะว่า ขาดการจรรโลงให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นในแต่ละครั้ง อีกทั้งมีการจัดการเลือกตั้งบ่อยส่งผลให้ประชาชนเกิดการเบื่อหน่ายทางการเมือง ประชาชนเองจะต้องออกไปทำงานหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรที่จะให้มีการจรรโลงให้ความรู้ทางการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นรวมถึงไม่ควรที่จะมีการเลือกตั้งบ่อย

2.2 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นเพราะว่า การขาดการรณรงค์หาเสียง ตัวผู้สมัครเองก็ไม่ได้เข้าพบปะกับประชาชน ทำให้ประชาชน ไม่มีความไว้วางใจกับผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการบริหารบ้านเมืองของประชาชน จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้มีการเข้าถึงประชาชน ประชาชนเองจะได้มีความไว้วางใจในการที่จะให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารงาน

2.3 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นเพราะว่า การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ประชาชน มีภาระจะต้องออกไปหารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยจึงทำให้ไม่ได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อยากให้การนำเสนอข่าวมีความเที่ยงตรง ควรที่จะเพิ่มการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ที่ให้มากขึ้น อยากให้มีการนำเสนอรายการข่าวสารทางการเมืองทางโทรทัศน์เป็นการเฉพาะ และอยากให้รัฐบาลคิดงานควาเทียมประจำหมู่บ้านจะสามารถติดตามข่าวสารได้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติงาน

จากผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทำให้ผู้ศึกษา ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

1.1 ด้านการเลือกตั้ง ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง และวิธีการปฏิบัติของประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะทำให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ควรมีการแบ่งงานกันทำให้เป็นระบบการปฏิบัติหน้าที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน โดยไม่ต้องจำกัดอายุ จะได้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคนภายในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองให้กับผู้ที่ยัง ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง

1.2 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศในแต่ละครั้ง ควรจัดเวทีให้แถลงนโยบายของพรรคเปิดตัวผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง อภิปรายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติของผู้สมัคร เมื่อ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งควรที่จะเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน ประชาชนเองจะให้เห็นหน้าเห็นตาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจกับผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน

1.3 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากพรรคการเมืองรวมถึงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตรงไปตรงมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้นำทางภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเลือกตั้งควรออกไปให้ความรู้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นได้แก่ นิติกรประจำองค์การบริหารส่วนตำบล นิติกรประจำอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล และปลัดอำเภอ หรือฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง จะทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY